

นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ได้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยจุดเริ่มต้นผลิตเพื่อใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพง หลังจากนั้นนายพรชัย ชันสกุล ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ของจังหวัดตรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ก่อนข้างเยอะ จึงมีแนวคิดในการนำมูลไก่มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ประกอบด้วยจังหวัดตรังมีโรงงานผลิตนํ้ายางและโรงงานสกัดปาล์ม น้ำมันหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่ง

โรงงานเหล่านี้มีกากตะกอนหรือมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถนำมาผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ จึงได้นำข้อมูลไปปรึกษากับการ

ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.ตรัง ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อส่งให้กับการยางแห่งประเทศไทย และได้ประสานกับหมอดินอาสา และกลุ่มเครือข่ายหมอดินในพื้นที่แต่ละอำเภอที่ผลิต

ชุมชนเมืองตรังต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ปุ๋ยอินทรีย์มารวมกลุ่มในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อส่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.ตรัง ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจังหวัดตรัง (ตราพะยูน) เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินในปีที่ผ่านมา กยท.ตั้งเป้าในการรับซื้อประมาณ 1,000



ประมาณ 4,000-4,500 ตัน/ปี ในขณะที่กำลังผลิตของประธานวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจังหวัดตรัง (ตราพะยูน) และเครือข่าย 14 แห่งในปัจจุบันมีกำลังผลิตเพียง 1,000-1,500 ตัน/ปี เท่านั้น



นางพูนสุข พิทยาสุนทร หรือป้าสุข หนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จังหวัดตรัง ตราพะยูน นับเป็นเกษตรกรต้นแบบในการประสบความสำเร็จในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันนอกจากเป็นผู้ผลิตแล้วยังเป็นผู้ใช้ในแปลงเกษตรผสมผสานของตนเองอีกด้วย ในขณะที่ตลาดหลักคือ กยท. โดยจุดเริ่มต้นการผลิตได้เข้าไปขอคำปรึกษาจากสถานี



พัฒนาที่ดินตรังซึ่ง
อยู่ใกล้บ้านและมี
หมอดินอาสาเข้ามา
ถ่ายทอดความรู้ใน
การผลิตให้เพิ่มเติม
จากนั้นก็เลยหันมา
ผลิตเพื่อจำหน่าย
อย่างจริงจัง

สำหรับสูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
นั้นส่วนใหญ่วัตถุดิบในการผลิตนำมาจาก
วัตถุดิบในท้องถิ่น การผลิตหากเทียบ
ปริมาณ 1,000 กก. ประกอบด้วย มูลวัว
500 กก. มูลไก่ไข่ 500 กก. จีแกลบอลิม
น้ำมัน 200 กก. โดโลไมต์ 50 กรัม รำ
ละเอียด 10 กก. น้ำหมักชีวภาพ 5 ลิตร
และผสมกับสารเร่งซูเปอร์ พด. 1
จำนวน 10 ซอง สำหรับคุณสมบัติโดดเด่น
ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรม
พัฒนาที่ดินคือ ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์
วัตถุให้กับดิน ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดิน
ให้มีความโปร่งร่วนซุยขึ้น อีกทั้งยังช่วยลด
การใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และที่
สำคัญคือ ช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า 50% ทำให้เป็นที่
ต้องการของตลาดในพื้นที่ตรังเป็นอย่างมาก
จนผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด.